

# บทความ

เรื่อง รัฐมนตรีและนักธุรกิจญี่ปุ่นเยือนไทย ลงนามความร่วมมือ ๕ ด้าน พร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ ๔.๐”

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ..... ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตามรับฟัง ข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยความจริงใจและจริงจัง จนทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งประเทศดีขึ้นตามลำดับมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากเศรษฐกิจไทยเติบโตสูงถึงร้อยละ ๑๐ จนถึง ๑๒ เลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการเติบโตที่ยังขาดความสมดุล คือการเงินของรัฐบาลมีรายรับรายจ่ายไม่สมดุลต่อกัน ทำให้รัฐบาลพยายามที่จะหาวิธีแก้ไข โดยเน้นการเติบโตจากภายนอก คือการส่งออก รวมถึงการเติบโตจากภายในที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก และการท่องเที่ยว (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลจึงต้องมีการปรับโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นโรดแม็ปสู่การปฏิรูปให้ประเทศไทยพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความผันผวน แก้ไขปัญหาที่มีอยู่และสามารถก้าวทันการเติบโตของภูมิภาคและของโลก ดังนั้นจำเป็นต้องปฏิรูปปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่มุ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องมีความร่วมมือที่ดีกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งไทยและญี่ปุ่นจะร่วมพัฒนาสร้างประโยชน์แบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางที่ยั่งยืน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคและเวทีโลก (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจนสามารถดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ ๑๑ ถึง ๑๓ กันยายนนี้ คณะนักธุรกิจญี่ปุ่น นำโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม ได้นำนักธุรกิจจำนวนกว่า ๕๖๐ บริษัท เดินทางมาเยือนและเจรจาทางการค้าร่วมกัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเดินทางมาเยือนไทย และมีจำนวนนักธุรกิจมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา แสดงถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในประเทศไทยและรัฐบาลไทย ในการเดินทางสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ส่งผลให้ในตลอดระยะเวลา ๑๓๐ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไทยและญี่ปุ่นนั้นมีความแน่นแฟ้นในทุกๆระดับ โดยเฉพาะพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ คนไทยทั้งประเทศซาบซึ้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สำหรับในการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่นครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ที่จะขับเคลื่อนไทยไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบจนเกิดเป็นการทำงานอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงความร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายทั้งหมด ๕ เรื่อง ได้แก่ **เรื่องแรก** คือความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ผังภาคเอกชนระหว่างสมาพันธ์องค์การทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย **เรื่องที่สอง** คือความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระหว่าง สำนักงานการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย กับ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และบริษัท Hitachi (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) **เรื่องที่สาม** คือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยอาศัยองค์ความรู้จากฝั่งญี่ปุ่น ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อช่วยพัฒนาวิศวกรและอาชีวศึกษาของไทยในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ผ่านโครงการ “พัฒนาบุคลากรสายอาชีพ” **เรื่องที่สี่** คือความร่วมมือในการยกระดับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ของไทยระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับองค์การสนับสนุน ผู้ประกอบการขนาดเล็กแห่งประเทศไทย **เรื่องสุดท้าย** คือความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น อีกทั้ง รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจ ระหว่างคณะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น คณะญี่ปุ่นในประเทศไทย และเอกชนไทย รวมกว่า ๑,๒๐๐ ราย ใน ๕ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ **อุตสาหกรรมแรก** คือยานยนต์ **อุตสาหกรรมที่สอง** คือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ **อุตสาหกรรมที่สาม** คือเกษตร อาหาร และสุขภาพ **อุตสาหกรรมที่สี่** คือธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม **อุตสาหกรรมสุดท้าย** คือสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาดซึ่งมีการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความปลอดภัยต่อชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้า โดยญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องการสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยีดังกล่าวให้ประชาชนไทยได้รับทราบ ความร่วมมือในสาขายานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างเข้มข้น โดยได้มีการจัดสัมมนาเพื่อให้นักลงทุนญี่ปุ่นทราบนโยบายของรัฐบาลไทยในกรุงเทพมหานครไปเมื่อเร็วๆ นี้ สอดคล้องกับรัฐบาลไทยที่มีนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และญี่ปุ่นยินดีร่วมมือกับไทยในการยกระดับให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญในภูมิภาคต่อไป ส่วนด้านการแพทย์ ในการมาเยือนในครั้งนี้ ญี่ปุ่นได้นำคณะนักธุรกิจสาขาการแพทย์มาด้วย และพบปะกับภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเพื่อแนะนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงของญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ไทยและญี่ปุ่นจะมีความร่วมมือทาง ด้านอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัด **World Expo ๒๐๒๕** ณ จังหวัดโอซากา อย่างเป็นทางการ และกล่าวเชิญชวนนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทยไปร่วมงานดังกล่าวด้วย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ภายหลังจากการหารือประธานองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้กล่าวยอมรับว่า ปัจจุบันที่รัฐบาลไทยได้ออกนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” และมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นตัวเชื่อมโยงกำหนดอนาคตไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนประเทศมีความแข็งแกร่งขึ้น มีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค โดยประเทศไทยจะต้องเป็น “ฮับ หรือ ศูนย์กลางการลงทุน” ที่สำคัญในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง ขณะที่ญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นักธุรกิจญี่ปุ่นต้องการให้ลุ่มน้ำโขงเป็นฮับโลจิสติกส์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือต่างๆ ด้านพิธีการศุลกากรจะต้องมีความสะดวก รวมถึงไทยจะต้องให้ความสำคัญกับญี่ปุ่นที่เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปด้วยกัน (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ปัจจุบันนี้ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้พัฒนาดีขึ้นมาโดยตลอด จะเห็นได้จากมีการลงทุนจาก ญี่ปุ่น ในประเทศไทยมากเป็นอันดับ ๑ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๔๐ ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ ๒ รองจากจีน โดยในช่วงครึ่งปีแรกญี่ปุ่นมีเงินลงทุนโดยตรงในไทยกว่า ๔.๗๓ หมื่นล้านบาท มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติ นอกจากนี้จำนวนสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยยังมีจำนวนถึง ๑,๗๔๘ บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจทั้ง ๒ ประเทศ มีการพึ่งพาและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างมากมายทีเดียว (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ทั้งนี้เพราะว่าญี่ปุ่นได้มีส่วนช่วยเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งไทยได้มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน คือต้องการเดินไปพร้อมพันธมิตรและประเทศข้างเคียง แต่หากแยกกันเดิน อาเซียน และ กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านจะไม่มีจุดหมายอะไรเลย แต่หากประเทศอื่นพัฒนาเติบโต ประเทศไทยก็จะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นจากการเป็นศูนย์กลางการลงทุน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน จากการผลักดันนโยบาย One Belt One Road ของจีน ที่ทุกเส้นทางจะต้องผ่านไทยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามหากมองไปในอนาคตข้างหน้าอีก ๑๐-๒๐ ปี แม้ญี่ปุ่น จีน อินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต้ มีความสำคัญ แต่หัวใจสำคัญที่สุดก็คือ ภูมิภาคเอเชียนั่นเอง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากความร่วมมือดังกล่าวทำให้รัฐบาลไทยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของญี่ปุ่น ในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกด้านระหว่างกันให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยในทุกอุตสาหกรรมเป้าหมายไทยมีคณะทำงานที่เป็นระบบ ๑๒ คณะทำงานภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ โดยต้องการให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การสร้างฐานข้อมูล อุตสาหกรรมดิจิทัล การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยการสร้างเครือข่ายส่งเสริมเอสเอ็มอีประจำจังหวัด เน้นการสนับสนุน ช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่ พร้อมให้เอสเอ็มอีไทยและญี่ปุ่นเกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยใช้เครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างตลาดใหม่โดยตรง และการร่วมพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะสร้างโอกาสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการสร้างเมืองใหม่ ซึ่งภาครัฐ

เตรียมสิทธิประโยชน์ทางด้านมาตรการภาษี นิติบุคคล การนำเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่น (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทำให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ และความเชื่อมั่นต่อยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลไทย ในการที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองของประเทศ ซึ่งในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาี้มีความมั่นคงมากที่สุด รัฐบาลจึงมั่นใจว่าหลังจากนี้ภาคอื่นๆ ที่มีสำคัญต่อการพัฒนา โครงสร้างของประเทศจะเกิดสัญญาณดีขึ้นตามมาด้วย และเห็นผลเป็นรูปธรรมในไม่ช้าอย่างแน่นอน ฉะนั้น รัฐบาลขอย้ำกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ขอให้มั่นใจ และเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่าจากนี้ต่อไปพี่น้องประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศมีความทันสมัย มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับต่างประเทศ ได้ทั่วโลก ฉะนั้นผู้จัดจึงอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทย ให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเดินหน้าพัฒนาประเทศไปสู่ความสำเร็จดังที่พวกเราคนไทยทุกคน ได้ตั้งใจเอาไว้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วรัฐบาลจะทำคนเดียว หรือกลุ่มเดียวนั้นคงไม่ได้ จึงต้องขอความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศสู่การปฏิรูป โดยการไม่กระทำการสิ่งที่ไม่ดีกฎหมาย มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจงรักกัน และสามารถคืต่อกันไว้ อย่าให้ใครมาทำร้ายประเทศไทยของเราได้นะ (ครับ/ค่ะ) เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)

\*\*\*\*\*